

QUY CHẾ

ĐẤU THẦU CĂN TIN, NHÀ XE, NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

Căn cứ phiên họp ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy;

BCH công đoàn sẽ tiến hành đấu thầu phục vụ căn tin, nhà xe và nhà thuốc với các quy chế sau:

1/Người đấu thầu phải làm đơn đăng ký dự thầu tại BCH công đoàn Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy (tại phòng Thủ quỹ Công đoàn gặp cô Bình) từ ngày 16/8/2016 đến 16h ngày 25/8/2016;

2/Tiêu chuẩn người tham gia đấu thầu:

2.1.Tiêu chuẩn chung: Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đủ sức khỏe phục vụ công việc được đấu thầu, tuổi đời từ 18 tuổi trở lên, niêm yết giá dịch vụ đúng theo quy định của Nhà nước, phục vụ khách hàng 24/24 giờ, có phong cách ứng xử tốt với người bệnh và người nhà bệnh nhân (khách hàng), đối với người đấu thầu Nhà thuốc Bệnh viện phải có thêm điều kiện là đơn vị của Công Ty TNHH về kinh doanh thuốc hoặc người có giấy phép kinh doanh nhà thuốc hợp pháp, Đơn vị nhà xe, căn tin phải tự làm giấy phép kinh doanh sau khi trúng thầu.

2.2.Tiêu chuẩn cụ thể:

-Đối với Nhà xe:

+Phục vụ khách hàng tận tình, thân thiện.

+Niêm yết giá đúng theo quy định của UBND tỉnh quy định, (Nhà nước quy định).

-Đối với Nhà Thuốc:

+Phục vụ khách hàng tận tình, thân thiện.

+Niêm yết giá đúng theo quy định.

+Có đầy đủ các thuốc thiết yếu để phục vụ bệnh nhân.

-Đối với Căn tin Bệnh viện:

+Phục vụ khách hàng tận tình, thân thiện.

+Niêm yết giá đúng theo quy định.



+Phục vụ ăn uống cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, phục vụ chế độ ăn của thầy thuốc khi có yêu cầu.

3/Phải nộp tiền lệ phí đấu thầu là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng chẵn) số tiền này sẽ không hoàn trả lại;

4/Phải quy tiền với mức khởi điểm đối với:

-Nhà xe: 7.0000.000đ (Bảy triệu đồng)

-Nhà thuốc: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

-Căn tin: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

-Nếu đơn vị, cá nhân nào không trúng thầu sẽ trả lại tiền quy tại phòng thủ quỹ Công đoàn;

-Nếu đơn vị, cá nhân nào trúng thầu phải nộp thêm số tiền bằng 03 tháng đấu thầu và 03 tháng này sẽ trừ vào các tháng cuối cùng của thời hạn hợp đồng và trong 7 ngày phải đến làm hợp đồng và triển khai hoạt động, nếu không xem như tự ý bỏ thầu Ban chấp hành Công đoàn sẽ không hoàn trả lại số tiền quy trên và Ban chấp hành Công đoàn sẽ cho mời người dự thầu cao phiếu số 2 đăng ký hợp đồng;

5/Tổ chức đấu thầu công khai bằng phiếu kín được tổ chức 03 lần (vào lúc 14h ngày 26/8/2016);

6/Khi trúng thầu chủ Căn tin, nhà xe, Nhà thuốc Bệnh viện cùng với Ban chấp hành Công đoàn bàn bạc thống nhất ký biên bản hợp đồng theo quy định;

7/Thời hạn hợp đồng là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng;

8/Thời hạn nộp tiền hàng tháng vào ngày 1 đến ngày 5 tháng tiếp theo, nếu chậm quá 30 ngày mà chưa nộp Ban chấp hành sẽ chấm dứt hợp đồng.

Trên đây là một số quy chế đấu thầu Nhà xe, Nhà thuốc và Căn tin Bệnh viện Hương Thủy.

TM. BAN CHẤP HÀNH



Đương Thị Thu Hằng